

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 7445/UBND-VHXH

V/v cho phép Đại học Buôn Ma  
Thuột đào tạo ngành Y khoa, Dược  
học trình độ Đại học hệ chính quy

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột được thành lập theo Quyết định số 1450/QĐ-TTg, ngày 19/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Việc ra đời Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhanh chóng xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm về kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên, một cực phát triển trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia như quy hoạch phát triển tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là việc hết sức cấp bách.

Trên địa bàn Đắk Lắk hiện có Trường Đại học Tây Nguyên đang tuyển sinh đào tạo, nhu cầu tuyển các ngành học hàng năm khoảng 2000 học sinh. Trong khi đó số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm của tỉnh khoảng từ: 25.000 - 30.000 học sinh, vì vậy hàng năm khoảng 70% học sinh phải học các tỉnh ngoài gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Năm học 2013 - 2014, toàn tỉnh có 981 trường học từ mầm non đến phổ thông với gần 500.000 học sinh, trong đó có 153.000 học sinh dân tộc. Do số lượng trường đại học ở Tây Nguyên còn ít, nên các cháu học sinh dân tộc thiểu số, nhất là các cháu có đời sống còn khó khăn, hầu như không có cơ hội để học lên bậc đại học trở lên. Điều này đặc biệt cấp thiết đối với các ngành Y và Dược.

Ngành Y tế Đắk Lắk hiện có hơn 6.200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Trong đó, cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học chiếm tỷ lệ 6%, cán bộ có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 19,7% và 63,4% là cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp. Toàn tỉnh hiện có 1.002 bác sĩ, trong đó có 36 thạc sĩ, 13 bác sĩ chuyên khoa cấp II và 27 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 34 dược sĩ đại học. Tính đến năm 2014, ngành Y tế Đắk Lắk hiện còn thiếu 1.600 Bác sĩ, Y tá, Điều dưỡng và trước hết cần tuyển dụng 300 Thạc sĩ Y khoa, Bác sĩ đa khoa chuyên khoa để phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại các cơ sở khám, chữa bệnh hiện có, đồng thời chuẩn bị đội ngũ cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ hoạt động vào năm 2016. Ngành đã có nhiều chính sách thu hút, ngoài những phụ cấp theo quy định, bác sĩ cũng được hưởng một khoản tiền trợ cấp ban đầu trợ cấp 15 lần so với mức lương cơ sở (xã đặc biệt khó khăn) và 10 lần đối với



các xã còn lại nhưng 3-4 năm nay các xã vùng sâu, vùng xa không tuyển được bác sĩ nào.

Mặt khác, trong những năm qua, việc đào tạo theo hình thức chính quy còn hạn chế, chủ yếu là theo hệ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ hoặc chuyên tu (liên thông) nên ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Trước thực trạng đó, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng Đề án “ Phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. Trong đó, tập trung vào mục tiêu tuyển dụng và đào tạo đủ nguồn nhân lực y tế có chất lượng, cơ cấu và phân bổ hợp lý theo từng tuyến, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế cho các chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với nhu cầu của ngành y tế hiện nay, tại Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, hàng loạt Bệnh viện chuyên khoa và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ ra đời và dự kiến sẽ cần một lượng lớn nhân lực y tế ở tất cả các lĩnh vực: dự phòng, chăm sóc, điều trị, quản lý....v,v.

Hiện tại, Trường đại học Buôn Ma Thuột đã được hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan. Đề án thành lập trường Đại học Buôn Ma Thuột được xây dựng và phê duyệt với các ngành mũi nhọn, cấp thiết đối với địa phương, đáp ứng nguồn nhân lực cần thiết trước hết cho ngành Y tế của địa phương vì hiện nay các trường Đại học ở Tây Nguyên chưa đào tạo hoặc đã đào tạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ ngành Y Dược cấp bách nói trên cho tỉnh và cho vùng Tây Nguyên, xét đề nghị của Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên quan tâm, xem xét, có ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép Trường Đại học Buôn Ma Thuột được đào tạo các ngành Bác sỹ Đa Khoa, Dược học trình độ Đại học chính quy như đề án đã được phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *nh*

- Như trên;
- Bộ GDĐT, Bộ YT (b/c);
- CT, PCTUBND tỉnh (đ/c MHoan);
- CVP, PCVPUBND tỉnh (đ/c Bình);
- Trường ĐHBMT;
- Phòng: TH;
- Lưu VT, VHXH (T.15 )



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Hoan Niê Kdăm**